

ACTIVITY

A. Kulayan ang larawan.



B. Kumpletuhin ang pangungusap. Bilugan ang tamang sagot.

1. Pinahintulutan ni Haring (Artaxerxes : Cyrus) ang mga Israelita na muling bumalik sa Jerusalem upang muling maitayo ang (bahay : templo).

2. Pinamunuan ni (Zerubbabel : Ezra) ang mga Israelita sa pagbabalik sa Jerusalem at sa pagtatayo ng (templo : altar).
3. Nang makarating sa Jerusalem, ang una nilang ginawa ay nagtayo sila ng isang (bahay : altar) upang maghandog sa (mga ninuno : Diyos).
4. May ilang mga tao na nakatira sa paligid ang (masaya : ayaw) na maitayo muli ang templo. Kaya gumawa sila ng (sulat : regalo) para sa bagong hari na si Artaxerxes.
5. Matapos mabasa ni Haring (Cyrus : Darius) ang orihinal na utos ni Haring (Cyrus : Darius), sinabihan niya ang mga kapitbahay na tigilan ang panggugulo sa mga Israelita.

Ang mga Israelita ay nagpakita ng katapatan sa Diyos sa pamamagitan ng pagbabalik sa Jerusalem at pagsunod sa Kanyang utos na muling itayo ang templo. Sa kabila ng pagtutol ng mga kapitbahay at paghihirap na dinanas, hindi sila sumuko sa muling pagtatayo ng templo. Nagtulungan sila bilang isang komunidad upang muling itayo ito. Dapat matutunan ng mga batang tulad natin ang kahalagahan ng pagiging matapat at masunurin sa patnubay ng Diyos, ang halaga ng pagtitiyaga at determinasyon kapag gumagawa tungo sa isang layunin kahit na mahirap at magtulungan at suportahan ang bawat isa upang makamit ang mga layunin na magbibigay ng kaluwalhatian sa Diyos.



C. Basahin ang kwento at sagutin ang mga tanong.

Sa maliit na bayan ng Sunnyville, may isang grupo ng mga magkakaibigan na mahilig maglaro. Paborito nilang lugar ang isang luma at sirang palaruan na matagal nang hindi naaayos. Isang tag-araw, nagpasya silang magtulungan para baguhin ang palaruan upang maging ligtas at masaya para sa lahat ng bata sa kanilang bayan.

Ang grupo ay binubuo nina Emma, isang malikhaing artist; Ben, isang malakas at mahusay na manggagawa; Mia, na mahilig mag-organisa ng mga bagay; Jack, isang natural na lider; at Lily, na laging may magagandang ideya. Tinawag nila ang kanilang grupo na "The Playground Crew."

Isang maaraw na hapon, nagtipon sila sa lumang palaruan upang gumawa ng plano. Nagdrawing si Emma ng kung ano ang magiging hitsura ng bagong palaruan, na may mga swing, slide, pader na aakyat, at kahit isang maliit na hardin. Lahat sila ay nasasabik, ngunit alam nilang marami silang trabaho.

Nang magsimula silang magtrabaho, hinarap nila ang maraming hamon. Ang unang problema ay ang mga luma at kalawangin na kagamitan. Nahirapan itong alisin nina Ben at Jack. Halos sumuko na sila, ngunit pinaalalahanan sila ni Lily ng kwento ng mga Israelita na nagtayo muli ng templo. "Alalahanin natin kung paano sila hindi sumuko, kahit mahirap. Kaya rin natin ito!"

Ang susunod na hamon ay ang pagkakaroon ng mga materyales. Wala silang sapat na pera para bumili ng bagong kagamitan. Nagkaroon ng ideya si Mia: "Hingin natin ang tulong ng komunidad!" Gumawa sila ng mga poster at nagpunta sa bawat bahay upang humingi ng donasyon. May nagbigay ng pera, may nagbigay ng mga gamit, at may iba pang tumulong sa paggawa.

Araw-araw, nagtatrabaho nang magkasama ang The Playground Crew. Pininturahan ni Emma ng makukulay na disenyo ang bagong kagamitan. Si Ben at Jack ay nagtayo ng mga swing at slide. Inorganisa ni Mia ang mga gamit at materyales, siguradong lahat ay may kailangan. Nagplano si Lily ng masasayang gawain upang mapanatiling mataas ang kanilang moral. Nagbibigay sila ng lakas ng loob sa isa't isa at nagtatrabaho sa bawat balakid nang magkasama.

Pagkaraan ng ilang linggo ng masipag na pagtatrabaho, natapos na rin ang palaruan. Napakaganda nito, napaka-makulay, matibay ang mga kagamitan, at may isang maliit na hardin kung saan maaaring magtanim ng mga bulaklak ang mga bata. Dumating ang mga tao upang makita ang grand opening. Nagbigay ng talumpati ang community leader, pinasalamatan at pinuri ang The Playground Crew para sa kanilang kasipagan, pagtutulungan, at determinasyon.

Sobrang saya ng mga bata ng Sunnyville. Naglaro sila sa mga bagong swing, umakyat sa pader, at nag-enjoy sa bagong palaruan. Ang The Playground Crew ay labis na nasiyahan sa kanilang nagawa. Natutunan nila na sa pagtutulungan, pagkakaisa, at pagtitiis, maaari nilang malampasan ang anumang hamon.

Mga tanong:

1. Ano ang layunin ng playground crew na magawa?

2. Ano ang malaking hamon na hinarap ng playground crew?

3. Bakit mahalaga na humingi ng tulong ang playground crew sa komunidad?

4. Paano sila natulungan ng mga tao sa komunidad?

5. Paano naging inspirasyon sa playground crew ang kuwento ng muling pagtatayo ng mga Israelita sa templo?

Ang kuwento ng The Playground Crew ay nagpapakita na ang pagtutulongan at pagsuporta sa isa't isa ay makatutulong sa atin na makamit ang magandang resulta, kahit na tayo ay nahaharap sa mga paghihirap. Tulad ng mga Israelita na muling nagtayo ng templo, makakamit natin ang malalaking layunin nang may pananampalataya sa Diyos kalakip ang pagsisikap, at pagkakaisa.



D. Memory Verse

Ang paghahari mo'y sadyang walang hanggan, hindi magbabago. Di ka bibiguin sa bawat pangako pagkat ang Diyos ay tapat, ang kanyang ginawa kahit ano ito ay mabuting lahat.

Mga Awit 145:13